

ชื่อสารนิพนธ์	สภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ผู้เขียน	นางสาวอาทิตย์ยา การัมชอ
สาขาวิชา	การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา	2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจประกอบด้วยการถามตอบและการสังเกต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสภาพและปัญหา ตลอดจนศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการสำรวจซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร โรงเรียนทั้งหมดที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 จำนวน 114 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำรวจรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดระดับสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านสภาพและปัญหาเท่ากับ .977 และ .954 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (μ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ระยะที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
2. ปัญหาการจัดระบบสารสนเทศของผู้บริหาร โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 โดยภาพและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดระบบสารสนเทศด้านการจัดหน่วยหรือคลังข้อมูลผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าในการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ และการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัย มีการเผยแพร่ข้อมูล และ

เช่นเดียวกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีส่วนในการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศไม่ว่าจะเป็น การกำหนดนโยบาย การอบรมให้ความรู้ การติดตามประเมินผล และรวมถึงการจัดสรรงบประมาณ การจัดทำโปรแกรมให้เหมาะสมกับงานในสถานศึกษา

Prince of Songkla University
Pattani Campus